
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลปรางหมู ่
เร่ือง  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

-------------------------------- 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๓๓ วรรคสี่  ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น 
มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ  เทศบาลต าบลปรางหมู่ จึงขอปิดประกาศรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ที่สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่  มีมติรับรองแล้ว ดังนี้ 
 ๑. รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2564 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2564 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่    6    มกราคม   พ.ศ.  ๒๕65 
 
    ธันยพงศ์  สกุลเวช 
 
  (นายธันยพงศ์  สกุลเวช) 
  ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 



 ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2564  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
วันที่  27  กันยายน  2564  เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

---------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธันยพงศ์  สกุลเวช ประธานสภา  ธันยพงศ์  สกุลเวช  
2 นางสุจิตตรา  นุ่นเกลี้ยง รองประธานสภา  สุจิตตรา  นุ่นเกลี้ยง  
3 นายกัณชิต  ค าเสน สมาชิกสภา  กัณชิต  ค าเสน  
4 นายชม  เพชรกาศ สมาชิกสภา  ชม  เพชรกาศ  
5 นายชวลิต  เขียดสง สมาชิกสภา  ชวลิต  เขียดสง  
6 นางฐานิตา  เพชรคง สมาชิกสภา  ฐานิตา  เพชรคง  
7 นายภิญโญ  กรุณกิจ  สมาชิกสภา  ภิญโญ  กรุณกิจ  
8 นายรัตนโชติ  รามแก้ว สมาชิกสภา  รัตนโชติ  รามแก้ว  
9 นายอนันต์  ทองสม  สมาชิกสภา  อนันต์  ทองสม  

10 นายประภาส  อัณฑยานนท์ เลขานุการสภา  ประภาส  อัณฑยานนท์  
 
 ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง สมาชิกสภา   ลาประชุม 
2. นายสุธน  ปานเพชร  สมาชิกสภา   ขาดประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพงศ์  ปานเพชร นายกเทศมนตรี   สมพงศ์  ปานเพชร  
2 นายธวัชชัย  คงรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ธวัชชัย  คงรัตน์  
3 นายโชติ  จันทรโชติกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โชติ  จันทรโชติกุล  
4 นางอุบล  เอียดคง เลขานุการนายกเทศมนตรี อุบล  เอียดคง  
5 นางสาวสมคิด  อินทรกุล ปลัดเทศบาล สมคิด  อินทรกุล  
6 นางสาวอาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไปฯ อาจิน  เต็มพูน  

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  13.20  น. 
 ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๒๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕  จึงด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 -  ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่   ทุกท่าน ที่

ด ารงต าแหน่งในวาระเมื่อปี 2552 วาระปี 2557 วาระปี 2561  
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบ
คุณงามความดีต่อประชาชนและประเทศชาติ ถือเป็นเกียรติและส่งเสริม
ให้กระท าความดีความชอบต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  - เชิญเลขานุการสภา 
เลขานุการสภา  - ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่  2 ครั้ งที่  2/2564 ประจ าปี  พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  14  
กันยายน  2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ นั้น   
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ ประชุม
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน  - สมาชิกสภาฯจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีถือว่ารับรอง   

มติที่ประชุม - รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้  (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 4.1  การตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน  - เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล่าวชี้แจง 
นายชวลิต  เขียดสง - ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาล   
(ประธาน กก.ตรวจรายงานฯ)  ต าบลปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2564 

ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2564  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบลปรางหมู่ และได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมตรวจสอบ นั้น  คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2564 
เรียบร้อยแล้ว มีสาระส าคัญถูกต้อง ครบถ้วน  จึงขอรายงานต่อสภา 
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่

  5.๑ พิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ประธานสภาฯ -  ต่อไปนี้เป็นการพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   โอนลดงบประมาณ 
  (1) โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงิน

อุดหนุน 
ส่วนราชการ ประเภท เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง   

 งบประมาณ  180,000.00 บาท 
 โอนลด 180,000.00  บาท 
 คงเหลือหลังโอน           0.00   บาท 
 (2) โอนลด  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบด าเนินงาน 

ประเภทวัสดุอื่น   
 งบประมาณ  80,000.00  บาท 
 เบิกจ่ายแล้ว 16,800.00  บาท 
 คงเหลือก่อนโอน 63,200.00  บาท 
 โอนลด 17,000.00  บาท 
 คงเหลือหลังโอน 46,200.00  บาท 
 รวมโอนลดงบประมาณ  จ านวน  197,000.00 บาท 
 
  เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณ 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา 
แบบปรับราคาได้ (ค่า K )    

 งบประมาณ  50,000.00   บาท 
 เบิกจ่ายแล้ว          0.00   บาท 
 คงเหลือก่อนโอน 50,000.00   บาท 
 โอนเพิ่ม                     197,000.00   บาท 
 คงเหลือหลังโอน           247,000.00  บาท 

/เพื่อจ่าย... 
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  เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  

(ค่า K)  ให้แก่ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ที่ท ากับ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ (ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2532) 
ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - มอบหมายให้ ปลัดเทศบาล ชี้แจง 
น.ส.สมคิด อินทรกุล - ค่า K คือ ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่

ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได้ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่
ส่งงานในแต่ละงวด โดยมีเงื่อนไขส าคัญจะใช้ค่า K ได้เฉพาะในกรณีที่
ผู้รับเหมารับงานจ้างจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือท้องถิ่น และในการ
ท าสัญญาว่าจ้างคู่สัญญาจะต้องระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ค่า K เป็นเครื่องมือ
ช่วยเหลือทั้งผู้รับเหมาและผู้ว่าจ้าง 

     ซึ่งเทศบาลต าบลปรางหมู่ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 
004/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ระหว่างเทศบาลต าบล 
ปรางหมู่  โดย นายอวยพร หนูแก้ว ผู้ว่าจ้าง กับ บริษัท ว.วัฒนกิจ 
การโยธา จ ากัด โดย  นางชนัดดา คงแก้ว ผู้มีอ านาจลงนาม เป็นผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหานตกวัด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างศาลา
พักผ่อน จ านวน 2 หลัง ติดตั้งราวกันตกรอบอ่างเก็บน้ า ติดตั้งไฟส่อง
สว่างโคมโซล่าเซลล์พร้อมตอม่อและอุปกรณ์ ตามแบบรายการที่เทศบาล
ต าบลปรางหมู่ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย ผู้รับจ้างส่งงานแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว และผู้รับจ้างได้ท า
หนังสือขอคืนค่า K  มายังเทศบาลต าบลปรางหมู่ เป็นเงินจ านวน 
246,460.55 บาท ซึ่งเทศบาลตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 50,000 บาท 
ซึ่งไม่พอจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณในครั้งนี้  

   ในกรณีของค่า K นั้น ทางเทศบาลได้งบประมาณไว้แล้ว แต่เราไม่
สามารถที่จะทราบได้ว่าในแต่ละปีนั้น เราจะต้องชดเชยให้กับผู้รับจ้าง
หรือเราจะต้องเรียกคืนจากผู้รับจ้าง และไม่สามารถทราบได้ว่ากรณีที่เรา
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาแต่ละปีเราจะได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จ านวนเท่าไหร่ จึงไม่สามารถทราบได้ว่าจะต้องมีการชดเชยจ านวน
เท่าไหร่ ซึ่งเมื่อปีงบประมาณที่แล้วก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่มีการ
ชดเชย  

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกฯ จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายชวลิต  เขียดสง - ขอสอบถามงบประมาณ ในการโอนลดงบเงินอุดหนุนไฟฟ้าฯ ทั้งหมด จะ

มีงบประมาณจากเหลือจากแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานพาณิชย์ 
หรือแผนงานอื่น ๆ หรือไม่ 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
 

/นายก... 
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นายกเทศมนตรี - งบประมาณ ค่า K ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  

50,000 บาท แต่ค านวณค่า K ของ บริษัท ว.วัฒนกิจการโยธา จ ากัด  
ที่ต้องจ่าย จ านวน  246,640.55 บาทงบประมาณจึงไม่เพียงพอ    
จึงใช้งบประมาณจาก ประเภทเงินอุดหนุนส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง จาก
แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 180,000 บาท ซึ่งเป็นเงินส าหรับการ
ขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งมีแผนจะขยายเขตไฟฟ้าพ้ืนที่  หมู่ที่ 5 ควนกรวด  
แต่ไม่มีงบประมาณจากส่วนอ่ืนมาจ่าย จึงจ าเป็นต้องน าเงินจากส่วนนี้มา
ใช้จ่าย  และงบจากแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา ประเภท วัสดุอ่ืน 
อีกส่วนหนึ่ง 17,000 บาท ซึ่งยังมีงบประมาณเหลือหลังจากโอนลดแล้ว  
รวมงบประมาณค่า K หลังจากโอนเพ่ิมเป็นเงิน 247,000 บาท    

ประธานสภาฯ - เชิญปลัดเทศบาลชี้แจงเพ่ิมเติม 
น.ส.สมคิด  อินทรกุล - การโอนงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ค่า K ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 50,000 บาท  แต่ทางบริษัทผู้รับจ้าง  

ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ได้ท าหนังสือขอรับเงินค่า K มายัง
เทศบาลต าบลปรางหมู่ ซึ่งได้ด าเนินการค านวณเงินค่า K เป็นจ านวน 
246,640.55 บาท จึงไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือจ่ายให้กับผู้รับจ้างรายดังกล่าว  โดยโอนลดจากงบเงินอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จ านวน 180,000 บาท ซึ่งต้องใช้ในการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในต าบล แล้วแต่หมู่บ้านไหนมีความจ าเป็น ซึ่งของหมู่ที่ 5 เป็น
การขยายเขตไฟฟ้าที่ซอยโคกนาก และได้ประสานงานกับการไฟฟ้า 
ประมาณการค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ  จ านวนประมาณ 2 แสนกว่าบาท  
มีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า จ านวน 2 หลัง จะหาวิธีการใหม่ในการช่วยเหลือของ
ประชาชนในซอยโคกนาก ประกอบกับใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ  
การส ารวจจึงไม่ทัน จึงจ าเป็นต้องน างบประมาณที่ยังไม่ได้ด าเนินการและ
ยังไม่จ าเป็นต้องใช้ จึงโอนมาชดเชยค่า K ให้กับผู้รับจ้าง ซึ่งจากงบเงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าฯ จ านวน 180,000 บาท ก็ยังไม่เพียงพอ จึงไปโอน
ลดจากจากแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา ค่าวัสดุอ่ืน (ค่ามาตร
น้ าประปา) ซึ่งยังมีงบประมาณเหลืออยู่ โอนลดอีก 17,000 บาท ก็ยังมี
งบประมาณเหลือเพียงพอจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนเพ่ือจ่ายชดเชยให้กับผู้รับจ้าง 

ประธานสภาฯ - เชิญ นายชม  เพชรกาศ อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
นายชม  เพชรกาศ - งบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหานตกวัด หมู่ที่ 5 

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ประมาณ 5 ล้านกว่าบาท   
แต่ผู้รับจ้างประมูลราคา e-bidding ได้ในราคา 4,528,000 บาท  
เงินส่วนต่างนี้หายไปไหน น ามาใช้จ่ายได้หรือไม่ 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - มอบหมาย ปลัดเทศบาล ชี้แจง 
น.ส.สมคิด อินทรกุล - โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหานตกวัด หมู่ที่ 5 ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวนเงิน 5 ล้าน
กว่าบาท เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมฯ ไม่ได้โอนเงินงบประมาณเข้า
เทศบาลฯ เมื่อประกวดราคา e-bidding ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ าสุด
4,528,000 บาท จึงท าสัญญาจ้าง ราคา 4,528,000 บาท มีเงินเหลือ
จ่ายอยู่ที่กรมฯ ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท หากเทศบาลฯ ประสงค์จะใช้
จ่าย ต้องท าโครงการประเภทเดียวกันเสนอของบประมาณที่เหลือ
ประมาณ 1 ล้าน 1 แสนกว่าบาท เทศบาลฯ จึงได้ท าโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หานตกวัด หมู่ที่  5 โดยก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมถมดิน 
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารจอดรถ ปลูกชาฮกเกี้ยนบริเวณ
แนวก าแพงดิน ข่อยดัด พร้อมกระถาง งบประมาณ 1,124,000 บาท  
เราไม่สามารถน าเงินเหลือจ่ายของโครงการมาจ่ายอย่างอ่ืนได้ เพราะเป็น
รายจ่ายคนละประเภทกัน  

- ส่วนกรณเีงินเหลือจ่ายจากโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เป็นประเภทถนน ได้แก่ ถนน
สายวังหรั่ง-พังยา ม.6  และ สายเขาเมือง-ป่ายางหูเย็น ม.7,3  จ านวน 
7 แสนกว่าบาท เทศบาลฯ ท าโครงการเกี่ยวกับถนนขอไป สายค่ายไก่  
ม.5 และสายในล้อม-ตีนนา ม.7  และได้รับการอนุมัติมาแล้ว กล่าวคือ
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนลักษณะไหนก็ให้ขอรับงบประมาณเหลือจ่าย
ในลักษณะเดียวกัน เช่น งบเกี่ยวกับกีฬา ขอเกี่ยวกับกีฬา งบเกี่ยวกับ
ถนน ขอเกี่ยวกับถนน งบปรับปรุงภูมิทัศน์ ขอเกี่ยวกับปรับปรุงภูมิทัศน์  

ประธานสภาฯ - เชิญ นายชวลิต  เขียดสง  อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
นายชวลิต  เขียดสง - เข้าใจตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจง แต่ถ้าน างบประมาณจากแผนงานอ่ืน 

นอกจากแผนงานเคหะและชุมชน จะได้หรือไม ่
ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - มอบหมาย ปลัดเทศบาล ชี้แจง 
น.ส.สมคิด อินทรกุล - ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอแจ้งว่า แผนงานอ่ืนมีงบประมาณเหลือ 

จากหมวดต่าง ๆ แต่รายการละจ านวนไม่มาก อาจจะต้องน ามาจากหลาย
รายการ หลายหมวดกว่าจะครบตามจ านวนเงินที่ต้องใช้ แต่ที่น ามาจาก
เงินอุดหนุนไฟฟ้าฯ เพราะเป็นจ านวนเงินที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
และคงจะไม่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณนี้    

ประธานสภาฯ - เชิญ นายชม  เพชรกาศ  อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม 
/นายชม... 
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นายชม  เพชรกาศ - ครั้งที่ผ่านมา มีการโอนงบประมาณจาก รายการโครงการกีฬามวลชน
สัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ ตั้งไว้ 300,000 บาท  โอนออกหมดหรือไม่ 
น่าจะยังมีงบประมาณเหลืออยู่ 

ประธานสภาฯ - เชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติม 
นายกเทศมนตรี - ครั้งก่อนงบประมาณที่โอนลดจากโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบล

ปรางหมู่ จ านวน 231,000 บาท  เงินคงเหลือ 69,000 บาท   และ
มอบหมายปลัดเทศบาล ชี้แจงเพ่ิมเติม  

น.ส.สมคิด อินทรกุล - เหตุผลที่โอนลดงบประมาณ จากแผนงานเคหะและชุมชน ประเภท เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง  และแผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา ประเภทวัสดุอื่น  ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง  ด าเนินการไม่ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. งานกิจการประปา ประเภทวัสดุอ่ืน (มาตรประปา) มีงบประมาณ

คงเหลือเพียงพอที่จะใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ค่า K อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง จึงโอนลดจากงบประมาณที่

อยู่ความรับผิดชอบของกองช่าง  
ส่วนงบประมาณของโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษา หากโอนลด ก็จะเป็นการโอนข้ามกอง   

ประธาน - มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี 
ขอปิดการอภิปราย  และขอมติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รายการ 

  - โอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดพัทลุง จ านวน 180,000 บาท  

  - โอนลดงบประมาณ จากแผนงานการพาณิชย์ ค่าวัสดุอ่ืน จ านวน 
17,000 บาท   

  เพ่ือโอนไปเพ่ิมเติมในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าชดเชยงานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) จ านวน  197,000 บาท สมาชิก
ท่านใดอนุมัติ ยกมือครับ 

เลขานุการ - อนุมัติ          10   เสียง 
ประธาน - สมาชิกฯ ท่านใดไม่อนุมัติ 
เลขานุการ - ไม่มี 

มติที่ประชุม - อนุมัต ิ   10 เสียง   
  ไม่อนุมัต ิ    - เสียง 
  งดออกเสียง    - เสียง 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายชม  เพชรกาศ - ตามที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบติดตาม ดูแล โครงการถมหลุมบ่อ

ถนนภายในต าบลปรางหมู่  โดยได้ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นเวลา 2 วัน ร่วมกับสมาชิกสภา คือ นายประภาส อัณฑยานนท์  
นายอนันต์ ทองสม และนางฐานิตา เพชรคง  จึงขอแจ้งต่อสภาเพ่ือทราบ 
ดังนี้ 
1. สายหนองคลองเกวียน ม.1 ถมหิน 4 รถ และโยกย้ายไปยังสายนาง

เกรียงทางไปป่าช้านางเกรียงจนถึงสายช่องคลองกง  70 ลบ.ม. จ านวน
เต็มรถ 6 ล้อขนาดกลาง ผู้รับเหมาแจ้งว่า เท่ากับ 8 ลบ.ม.  ลงไป 6 รถ 
เท่ากับ 48 ลบ.ม.  ขาดไป 22 ลบ.ม.   
2. สายยางนกออกสายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกทิศเหนือหมู่ที่ 1 
จ านวน 80 ลบ.ม.  ถม 5 รถ  เท่ากับ 40 ลบ.ม.  ขาดไป  40 ลบ.ม.   
3. สายช่องครูด า สายช่องคลองกง หมู่ที่ 1 จ านวน 90 ลบ.ม.   ลงหิน

คลุก 5 รถ ผสมหินผุ 2 รถ รวม 7 รถ 56 ลบ.ม.  ขาด 34 ลบ.ม.   
4. สายแยกคุระ เขาง หมู่ที่ 1 จ านวน 36 ลบ.ม.  ถมหินผุ 2 รถ หิน 
คลุก 1 รวม 3 รถ 24 ลบ.ม.    ขาด 12 ลบ.ม.   
5. สายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ช่วงหน้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
จ านวน 42 ลบ.ม.  ถม 4 รถ 32 ลบ.ม. ขาด 10 ลบ.ม.   
6. สายนางเกรียง-ท่าลาด หมู่ที่ 2 จ านวน 48 ลบ.ม. ถมไป 3 รถ แต่
โยกไปบ้านนายจุก  2 รถ เนื่องจากทางเข้าบ้านของประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน และหัวสะพานไทรลงไปทางทิศตะวันออก 1 รถ รวม 6 รถ 
48 ลบ.ม.  ครบตามจ านวน 
7. สายช่องใหม่ หมู่ที่ 2 ถม 3 รถ แล้วโยกไปลงที่ทางเข้าป่าสวนปาล์ม
ทิศตะวันตกที่ท่านนายกได้ไปถมดินไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังเป็นหลุมลึก 
ทางสัญจรไม่สะดวก ถมเพ่ิมไป 3 รถ จ านวน 24 ลบ.ม.   
8. สายหลังโรงเรียนบ้านแหลมยาง หมู่ที่ 3 จ านวน 48 ลบ.ม.  ถม 
หินคลุก 4 รถ 32 ลบ.ม.  
9. สายโคกนาก ริมคลองพังยา หมู่ที่ 5 จ านวน 60 ลบ.ม.  ถมหินคลุก
ในสาย 3 รถ แล้วโยกไปถมซอยข้างสวนปาล์มของพีระ 2 รถ และถมที่
ถนนทิศตะวันตกทางรถไฟ 2 รถ ถมสายหมู่บ้านมั่นคง ครึ่งรถ และโยก
มาสายทางเข้าบ้านลุงวัดติดกับบ้านนายภาส แดงทอง จ านวน 3 รถ รวม
48 ลบ.ม.   
10. สายบ้านวัง-ใต้ช่อง หมู่ที่ 5 เคยคุยกันว่าก่อนถมหินคลุกไม่ต้องเกรด
ถนนแต่มีการน ารถมาเกรด ลงหินผุ และหินคลุก รวม 5 รถ  
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11.สายหนองปลิง-ในล้อม หมู่ที่ 5 ถม 2 รถ บ้านนายเวียง (บ้านอดีต
ผู้ใหญ่วร) 2 รถ 18 ลบ.ม.   
12. สายหนองปลิง-ดอนตาสังข์ หมู่ที่ 6 จ านวน 30 ลบ.ม.  ถม 2 รถ 
16 ลบ.ม.  ขาด 14 ลบ.ม.  เพราะถนนเรียบ  
13.  สายทิศตะวันออกเทศบาลต าบลปรางหมู่หลังเก่า (ที่ท าการ
ปกครองต าบลปรางหมู่) หมู่ที่ 6 จ านวน 3 รถ 36 ลบ.ม.   
14. สายบ้านมั่นคง-บ้านวัง หมู่ที่ 9 จ านวน 90 ลบ.ม.  ถมหินผุที่หลุม
ลึกแล้วถมหินคลุกอีกชั้นหนึ่งด้านบนดูสวยงามดี ถม 5 รถ 40 ลบ.ม.  
ขาดไป 50 ลบ.ม.   
 จากที่ประชุมเคยได้แจ้งแล้วว่าในการถมหลุมบ่อไม่ว่าถนนสายไหน
รวมกันแล้วจะต้องครบตามจ านวน  ในส่วนที่ได้รับมอบหมายก็ได้ท า
หน้าที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่ได้รายงายให้ทราบต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของ
ผู้เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการต่อไป 

ประธาน - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง 
นายกเทศมนตรี - ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการไปแล้ว 
นายรัตนโชติ รามแก้ว - สอบถามยังมีถนนสายไหนที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
นายชม เพชรกาศ - ให้ออกไปส ารวจดู ที่ออกไปติดตามมีการถมหินไม่ครบตามจ านวน 
ประธาน - ขอท าความเข้าใจที่ นายชม เพชรกาศ รายงานให้ทราบหมายถึงการ

ชี้แจงว่าแต่ละสายมีการถมหินคลุกไม่ครบตามจ านวน จึงขอให้
ด าเนินการให้ครบตามจ านวน 

นายประภาส อัณฑยานนท์ - จากที่ได้ออกไปติดตามการถมหลุมบ่อร่วมกันนั้น ก็ได้อยู่ติดตามตลอด
ไม่ได้ไปไหนแต่ก็มีการถมหินตลอดและได้ไปติดตามจุดที่มีการถมหิน 
ทั้งวันในวันแรก  แต่ในวันที่ 2 มีบางท่านที่ไม่ได้ไปร่วมการติดตาม
เนื่องจากมีกิจธุระ แต่ก็ได้ไปร่วมติดตามกับ นายชม เพชรกาศ ซึ่งก็
ตรวจเช็คแล้วน่าจะขาดไปหลาย ลบ.ม.  แต่ก็ได้ทักท้วงไปยังผู้รับจ้าง
เพ่ือที่จะน าไปถมหลุมบ่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ผู้รับจ้าง
ยังไม่ได้ด าเนินการให้ 

นายอนันต์ ทองสม - วันแรกก็ได้ไปร่วมติดตามกับคณะของนายชม เพชรกาศ และท่านอ่ืน ๆ 
แต่วันที่ 2 ก็มีกิจธุระ แต่ก็ได้เข้ าไปติดตามและได้ประสานงานกับ 
ผู้รับจ้างให้ด าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสม  

นายชวลิต  เขียดสง - เป็นเรื่องที่ดีที่ท่านนายกได้มอบหมายให้สมาชิกสภารับผิดชอบใน 
แต่ละเขต ได้ติดตามการถมหลุมบ่อภายในต าบล การที่ได้มอบหมาย ให้ 
นายชม เพชรกาศ  เป็นประธานในการติดตามการด าเนินการถมหลุมบ่อ 
หากยังไม่ครบตามจ านวน ก็ขอให้มีการด าเนินการให้ครบ จุดไหนที่ 
ยังขาดก็ขอให้ประสานให้ด าเนินการถมหลุมบ่อเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน
เรียบร้อย 

/ประธาน... 
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ประธาน - ความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือให้ด าเนินการถมหลุมบ่อให้ครบ
จ านวนตามรายการ เพ่ือจะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและระยะเวลาที่ก าหนด 

นายชม เพชรกาศ - หากสมาชิกสภาท่านใดมีความสงสัยให้ ไปตรวจสอบดู ในพ้ืนที่ที่
ด าเนินการได ้

ประธาน - ขอบคุณนายกเทศมนตรีที่มอบหมายให้สมาชิกสภาได้เข้าร่วมติดตามการ
ด าเนินงานโครงการนี้จนแล้วเสร็จ 

นายชม  เพชรกาศ - ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว   ต่อไปก็เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  ในพ้ืนที่
เขต 1 ได้มีการไปติดตามแล้วเป็นเวลา 2 วัน  ส่วนเขตที่ 2 ไม่ได้ไป
ติดตามดูแล 

นายชวลิต  เขียดสง - ให้ผู้ที่รับผิดชอบไปติดตามดูแล คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการ  
มีใครบ้าง เพ่ือจะได้ร่วมกันปรึกษาติดตามดูแล และประสานงานกันต่อไป 

ประธาน - 1. มีนายกเทศมนตรีรับผิดชอบโดยตรง 
2. นายสมเกียรติ  ชูเพ็ง   นายช่างควบคุมงาน 
3. นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง 

 - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
กล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุม  เวลา  15.00 น. 
 
  ลงชื่อ    ประภาส  อัณฑยานนท์  ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายประภาส  อัณฑยานนท์) 
   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
   
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 3/2564  ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  27  กนัยายน 2564  แล้ว  สาระส าคัญถูกต้อง 
                 
       
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ชวลิต  เขียดสง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายชวลิต  เขียดสง)  
 
ลงชื่อ    กัณชิต  ค าเสน กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายกัณชิต  ค าเสน) 
 
ลงชื่อ   ฐานิตา  เพชรคง กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางฐานิตา  เพชรคง)  
 

 



 
 
 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
ครัง้ที่ 3/2564  ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  27  กนัยายน  2564 
 

             
    ลงชื่อ    ธันยพงศ์  สกุลเวช    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายธันยพงศ์  สกุลเวช)  
    ประธานสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

        6  มกราคม  2565 
 

 


